

Số: /KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Chủ động ứng phó dịch bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sởi, Rubella”; Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế về ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc;

Căn cứ Kế hoạch số 1869/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố năm 2024,

Theo thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình bệnh Sởi tại 20 tỉnh, thành phố tại khu vực phía Nam tính từ đầu năm 2024 đến nay có chiều hướng tăng bất thường, bệnh Sởi đã được phát hiện tại các tỉnh thành như: Kiên Giang (Phước Quốc), Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh,...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 5 năm 2024 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024, toàn Thành phố phát hiện 170 trường hợp bệnh Sởi tại 15 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, trong đó, có 57 phường, xã có ca bệnh Sởi và 10 quận huyện có 02 phường, xã trở lên có ca bệnh (gồm Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Quận 12, Quận 6, Quận 8, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức). Từ năm 2021 đến năm 2023, Thành phố chỉ ghi nhận 01 ca bệnh Sởi. Như vậy, căn cứ Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế¹, trên địa bàn Thành phố đã có 10 quận, huyện có dịch Sởi và toàn Thành phố được tính là có dịch Sởi.

¹ Theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định các điều kiện công bố dịch nhóm B và nhóm C là: một xã, phường, thị trấn được coi là có dịch khi có số người mắc bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm gần nhất; Một huyện, quận, thị xã, thành

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 7704/TTr-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2024, Tờ trình số 8254/TTr-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2024; trên cơ sở ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch chủ động ứng phó bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh Sởi, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, hạn chế lây lan trong bệnh viện và không có ca tử vong do bệnh Sởi.

2. Yêu cầu

Sở Y tế phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó với bệnh dịch; triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng và kiểm soát lây nhiễm sởi trên địa bàn, bao gồm cả hoạt động tiêm chủng; chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong; báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin các trường hợp mắc sởi và các ổ dịch sởi theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành

Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở các cấp (Thành phố, quận, huyện, phường, xã). Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp Thành phố, cấp quận, huyện, cấp xã gồm đại diện của cơ quan y tế, tài chính, thông tin - truyền thông, quân đội, công an và các cơ quan liên quan khác. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. Cơ quan y tế cùng cấp là thường trực của Ban Chỉ đạo.

Các sở, ngành, địa phương rà soát, quán triệt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Kế hoạch số 1869/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố năm 2024; mỗi sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng và phân công, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Sởi có nguy cơ tăng cao trong thời gian tới trên địa bàn Thành phố.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát liên ngành trong công tác phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. Đưa trách nhiệm người đứng đầu vào công tác phòng, chống dịch do ngành, địa phương quản lý.

phổ thuộc tính được coi là có dịch khi có từ 2 xã có dịch trở lên; một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được coi là có dịch khi có từ 2 huyện có dịch trở lên.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, mỗi địa phương, sở, ngành tổ chức họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý. Thực hiện công bố dịch và công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2023 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế.

2. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi để phòng, chống dịch

Tổ chức rà soát, lập danh sách, rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn Thành phố.

Khẩn trương tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi không kể tiền sử tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên địa bàn Thành phố. Đa dạng hóa hình thức triển khai như tiêm tại cơ sở giáo dục, tại cơ sở nuôi dưỡng, trạm y tế, bệnh viện,... Đảm bảo đầy đủ vắc xin, thiết bị y tế để phục vụ Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh Sởi. Vắc xin sử dụng trong Chiến dịch là vắc xin phối hợp Sởi - Rubella (MR) (đây là vắc xin đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng và cũng thuộc danh mục vắc xin bắt buộc sử dụng đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế).

Tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức, vận động người dân đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng để được tiêm sớm nhất, đảm bảo hạn chế thấp nhất số trẻ bị bỏ sót chưa được tiêm trong Chiến dịch.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 932/KH-SYT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm bù các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

3. Công tác phòng, chống bệnh Sởi

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban nghi Sởi, lấy mẫu huyết thanh gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và thực hiện báo cáo lên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế (phần mềm) trong vòng 24 giờ theo quy định.

Củng cố hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học, chú trọng công tác phát hiện sớm ca bệnh tại các nhóm trẻ và các trường mầm non. Trạm y tế phường, xã, thị trấn giám sát việc thực hiện của các trường học, nhóm trẻ hàng tuần khi chưa có ca bệnh trên địa bàn phường, xã và giám sát hàng ngày khi phường, xã có ca bệnh. Khi phát hiện trẻ sốt và phát ban cần hướng dẫn gia đình đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ.

Đối với người bệnh, thực hiện cách ly y tế (tại nhà hoặc tại cơ sở y tế) theo Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi.

Đối với ổ dịch Sởi thực hiện xử lý theo Quyết định số 4845/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 05 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sởi, Rubella.

4. Công tác thu dung điều trị và phòng, chống lây lan tại các cơ sở y tế

Đảm bảo công tác khám, chẩn đoán và điều trị người bệnh Sởi tuân thủ theo “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi” tại Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi.

Tổ chức phân luồng và có khu khám riêng để sàng lọc bệnh Sởi, nghi ngờ Sởi với các bệnh khác. Các cơ sở điều trị tổ chức, hướng dẫn và yêu cầu người bệnh Sởi hoặc nghi ngờ Sởi hoặc có triệu chứng hô hấp thì phải mang khẩu trang khi đi khám bệnh.

Bố trí khu vực tiếp nhận bệnh Sởi và nghi ngờ mắc Sởi riêng biệt trước khi có chẩn đoán xác định bệnh Sởi. Bảo đảm đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất cần thiết đáp ứng kịp thời cho công tác chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa Sởi trong bệnh viện.

5. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình bệnh Sởi trong cộng đồng, nêu rõ phạm vi, đối tượng bị ảnh hưởng, các biện pháp đã và đang triển khai của Thành phố, những việc người dân cần làm và các hoạt động phòng, chống dịch, hoạt động tiêm chủng trên toàn Thành phố; sản xuất các tài liệu truyền thông đa dạng, phát hành trên các loại kênh, phương tiện truyền thông.

Phát huy mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng là cánh tay nối dài của ngành Y tế trong truyền thông tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh đến người dân.

6. Công tác giám sát và công bố hết dịch

Tất cả ca bệnh sốt phát ban nghi sởi phải được báo cáo và lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh Sởi; đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch tại Kế hoạch này.

Tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã có ca trước đó, khi không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh Sởi mới sau 21 ngày và đã thực hiện các biện pháp chống dịch, Sở Y tế sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố hết dịch theo quy định tại Điều 5, Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT của Bộ Y tế ngày 20 tháng 11 năm 2023 và Điều 40, Mục 1, Chương 4, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về điều kiện công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

7. Công tác hậu cần

Đảm bảo công tác hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, vắc xin chống dịch, trang thiết bị, nhân lực,... phục vụ các hoạt động tiêm chủng thường xuyên, phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

8. Liên kết vùng trong phòng, chống dịch Sởi

Tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu trong công tác phòng, chống dịch, thiết lập kênh chia sẻ thông tin về tình hình bệnh Sởi giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố. Phối hợp điều tra dịch tễ các trường hợp mắc hay nghi mắc bệnh Sởi để xác định nguồn lây, tổ chức khoanh vùng và xử lý khi có ổ dịch.

Tổ chức giao ban, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và bệnh Sởi nói riêng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam; sẵn sàng chi viện hỗ trợ nguồn nhân lực phòng, chống dịch trong các tình huống khẩn cấp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

Chủ trì, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công bố dịch và công bố hết dịch theo Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các số liệu, báo cáo, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và đảm bảo phương án tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh Sởi theo đúng các quy định và tình hình thực tiễn của Thành phố.

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh Sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên toàn địa bàn Thành phố gắn với Chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn theo các hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành và sử dụng hiệu quả vắc xin, tránh lãng phí; đặc biệt tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ chăm sóc, theo dõi trẻ sau khi tiêm chủng.

Tổ chức mua sắm vắc xin, thiết bị y tế theo quy định tại Điều 78, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định việc chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu để phục vụ chiến dịch tiêm phòng chống dịch Sởi (*trong trường hợp cần thiết và phải đảm bảo theo đúng quy định*). Kinh phí mua vắc xin, thiết bị y tế sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2024 đã được bố trí tại Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung kinh phí đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về công tác chuyên môn phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chăm sóc, điều trị người bệnh; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh Sởi theo quy định.

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, triển khai đánh giá nguy cơ bùng phát dịch Sởi ở quy mô quận, huyện theo hướng dẫn của Cục Y tế Dự phòng và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch; triển khai hoạt động điều tra và xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế; duy trì hoạt động xét nghiệm giám sát dịch Sởi.

Chuẩn bị các phương án huy động nguồn lực tham gia công tác phòng chống dịch, công tác thu dung điều trị, tiêm chủng chống dịch. Đề xuất các chế độ, chính sách bồi dưỡng cho nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Y tế thực hiện truyền thông, tuyên truyền phòng chống bệnh Sởi trong cộng đồng.

Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan báo chí Thành phố thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố. Chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học, cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn Thành phố tổ chức các hoạt động phòng, chống bệnh Sởi trong các trường học, cơ sở nuôi dưỡng theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong công tác quản lý trẻ, rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ, học sinh trong các nhóm trẻ gia đình, các trường học, cơ sở

nuôi dưỡng công lập, ngoài công lập; phối hợp tổ chức các chiến dịch tiêm vắc xin tại trường học, cơ sở nuôi dưỡng.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, phụ huynh biết về đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh Sởi, các vắc xin phòng bệnh trong chương trình Tiêm chủng mở rộng để phụ huynh đồng thuận tham gia.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh Sởi theo quy định.

- Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện công tác mua sắm vắc xin, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, phải đảm bảo theo đúng quy định.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức; chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch trên tinh thần 5 tại chỗ. Tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh địa phương, phát huy tính chủ động của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương.

Tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ, tiền sử tiêm chủng của trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là trẻ từ 1 đến 5 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn; chỉ đạo các bộ phận liên quan cập nhật danh sách và tiền sử tiêm chủng của trẻ lên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn 7161/SYT-NVY ngày 24 tháng 7 năm 2024 để làm cơ sở quản lý và xây dựng các Kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 932/KH-SYT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn quản lý. Tổ chức Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh Sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi theo hướng dẫn của ngành Y tế. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố đối với tỷ lệ tiêm vắc xin không đảm bảo theo chỉ tiêu quy định.

Thường xuyên, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn quản lý. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Dự trù, bố trí kinh phí phòng, chống bệnh Sởi năm 2024 tại địa phương.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường hoạt động giám sát đối với các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh Sởi theo quy định.

Phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế trong công tác tuyên truyền và vận động người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Lồng ghép nội dung phòng, chống dịch bệnh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ chức thành viên.

Vận động các hộ gia đình, người dân đưa trẻ đi tiêm đủ vắc xin phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng và theo chiến dịch của ngành Y tế.

7. Đề nghị Thành Đoàn

Phối hợp Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông vận động đoàn viên, thanh niên xung kích trong công tác phòng, chống Sởi tại khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp, trường học nhằm phòng, chống có hiệu quả bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch chủ động ứng phó dịch bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị chủ động phản ánh về Sở Y tế để chủ trì tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các đồng chí thành viên UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX/TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Diệu Thúy